

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา พิเศษ

ครั้งที่ 25 /2555

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ค่ายศรีสวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

รศ.ดร.บงอร เสรีรัตน์, อาจารย์สายัณห์ พุทธลา, อาจารย์ธีรฉัตรชัย ปานกลาง, อาจารย์ชัชศรีณย์ จิตคงคา, อาจารย์ประยงค์ อ่อนตา, อาจารย์ศักดิ์ดา เศรษฐวิเศษ, ดร.มงคล สมกิตติกานนท์, อาจารย์ขวัญัญญา วัจนรัตน์, อาจารย์ณัฐภรณ์ หีบจันทร์กรี, นางสาว ชื่นชีวิน พลอยบัว, นางสาวนันทิ์ เพ็ญฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทูวิลา, นายกรภัทร์ จอกจันทิก, นายจิตติวัฒน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

ผู้ไม่มาประชุม

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, ผศ.ดร.อัครวิทย์ เรืองรอง, อาจารย์รัตนสุดา สุกคนัยสร, นางสาว อัญชลี โภชยามรย์, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบุญญติ เสกนาโชค

เริ่มประชุมเวลา 16.23 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อาจารย์สายัณห์ พุทธลา เชิญรศ.ดร.บงอร เสรีรัตน์เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนานิสิต รุ่นที่ 22 ในครั้งนี้ ซึ่งสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมมากขึ้น และมีงานที่เป็นภาพกว้าง ๆ ที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ คือ

1.1 สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.บงอร และ รศ.ดร.วิโพธิ์ ซึ่งจะทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ โดยสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาจะมี รศ.ดร.บงอร เป็นรองอธิการบดีดูแล และจากที่สำนักกิจการฯ ได้มีการดำเนินงานที่เป็นผลงานคืออยู่แล้วและท่านอธิการบดีต้องการที่จะพัฒนานิสิต และอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เข้ามาทำงาน เพราะฉะนั้นสำนักกิจการฯ อาจจะต้องมีรองผู้อำนวยการสำนักฯ เพิ่มขึ้นอีก 2 คน ตามงานที่เพิ่มขึ้นด้วย

1.2 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประธานฯ แจ้งเรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร คือ วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2556 โดยงานที่จะทำจะเป็นงานเดิมที่ปฏิบัติมาแล้วในทุกปี โดยในปีนี้นักศึกษานิสิตนักศึกษา จะต้องเป็นหลักมากกว่าเดิม และจะต้องประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีด้วย

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24 โดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่

ประธานฯ แจ้งเรื่อง กิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่โดยในปีต่อไปจะมีการรับนิสิตแบบพอประมาณ ตามนโยบายของท่านอธิการบดี จาก 8,000 คน อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียว โดยจะไปเจาะที่ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์สายัณห์ดำเนินการต่อ โดยอาจารย์สายัณห์ ได้ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1.1 กำหนดการตารางกิจกรรมปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2556 ของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะปรับให้สมบูรณ์และนำเสนอให้กับนิสิตที่เข้ามาสมัครเรียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ประธานฯ ได้เสริมในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และจะมีระบบและระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสุขภาพ และมีนโยบายที่เป็นเด็ดขาด คือ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการเล่นการพนัน ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์

4.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเลือกประธาน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการประเภทข้าราชการเป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกำหนดจะรับตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2556

4.1.3 สารเสพคิดที่มาในรูปแบบต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีสารเสพคิดที่มาในรูปแบบการนำมาผสมกับน้ำดื่มชา หรือแม้แต่การนำชาแก่โสมมาผสม โดยนโยบายของมหาวิทยาลัย จะต้องมีการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาเรื่องการเลิกเสพสิ่งดังกล่าว หรือถ้านิสิตนักศึกษาคนใดไม่สามารถเลิกได้ก็ให้ออกจากมหาวิทยาลัยฯ และเมื่อเลิกสิ่งเสพคิดได้ก็เข้ามาเรียนใหม่ ในเรื่องนี้ประธานฯ เสริมว่า

1. จะมีวิธีการอย่างไรจึงจะได้ข้อมูล หรือจะต้องมีหน่วยสอดส่องที่ตรวจสอบได้ทุกพื้นที่และทุกจุดที่มีความเสี่ยง (การหาข้อมูลทั้งทางลับและทางแจ้ง)
2. จะกำหนดมาตรการป้องกันอย่างไร และจะต้องมีงบและชัดเจนเพื่อช่วยดูแลนิสิตนักศึกษา (ป้องกัน ไม่เปิดโอกาส)

3. การลงโทษ

โดยทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ทบทวนและคิดร่วมกันเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ซึ่งอาจารย์สายัณ เสริมต่อในเรื่องนี้ว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 จะมีการนัดประชุมกลุ่มย่อยสำหรับสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยมีรองคณบดี และประธานสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมด้วย และสิ่งที่ทำขณะนี้คือ การ จัดระบบรักษาความปลอดภัย ด้วย

4.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการในที่ประชุม

อาจารย์ชัชศรีชัย แจ่มเรื่อง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมา โดยคณะมุ่งที่สาขาวิชา สาขาจะดำเนินการ โดยเรียกนิสิตมีปัญหาคุย ซึ่งถ้านิสิตคนใดมีปัญหาจนไม่สามารถปรับตัวได้ก็ขอให้ออก ในส่วนที่ยังขาดอยู่คือการเชื่อมต่อทางด้านข้อมูลและความร่วมมือ และอีกเรื่องคือ การขัดแย้งกันของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ไม่ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร และบางเรื่อง เช่น การจับนิสิตนักศึกษาที่เล่นการพนันและถูกปฏิเสธจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประธานฯ ได้เสริมว่า ควรเชิญอาจารย์ในสาขาวิชา และให้ท่านอธิการบดีแจ้งถึงนโยบาย แต่ต้องดูที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย

อาจารย์ประยงค์ ได้มองในเรื่องนี้ถึงความชัดเจนในเรื่องของความเด็ดขาดและความชัดเจนของนโยบาย ซึ่งหากมีการประชาสัมพันธ์ออกไปจะมีการตอบรับกลับมาหรือไม่ และนิสิตนักศึกษาจะต้องมีการรับทราบด้วย

อาจารย์ธีรฉัตรชัย เสริมในเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุย และมีกิจกรรมเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่มีปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ศักดา เสริมเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาที่เป็นสิ่งสำคัญ คืออาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต ซึ่งจะต้องให้ใจกับนิสิตในการสั่งสอนหรืออบรม หรือที่เรียกว่า “หาจุดร่วม สงวนจุดต่าง”

อาจารย์ณัฐธรมน เสริมเรื่องการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม โดยขอให้เลื่อนเวลาในการประชุม เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาของการสอนทำให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

อาจารย์ชัชศรีชัย เสริม เรื่อง ในแต่ละคณะฯ อาจจะมีนิสิตนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านต่าง ๆ โดยอาจจะต้องมีหมอปประจำเพื่อให้คำปรึกษา และจะอย่างไรที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษานำความสามารถออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และในส่วนของการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการโทรตามล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อย้ำอีกครั้งนอกจากการส่งหนังสือเพียงอย่างเดียว

ประธานฯ แจ่ม โดยต่อไปให้สำนักกิจการนิสิตนักศึกษาจะต้องมีการเพิ่มงาน เติมงานและการประชุมในลักษณะต่าง ๆ และมีการเชิญอาจารย์เข้าร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและรอบคอบด้วย

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

เลิกประชุมเวลา 10.15 น.

นางสาวนันทิ เพ็ญฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม